

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๗๕๐๖๗



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุบบข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๘๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน บัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๘๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงขอให้พิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

บัญชีแนบท้าย

๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๕. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
๖. นายอำเภอทุกอำเภอ
๗. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๘๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดกิจกรรม Kick off ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ที่จะดำเนินการในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอให้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ในทุกอำเภอด้วย เพื่อเร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก โดยอำเภอสามารถใช้ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK: Antigen Test Kit) ที่ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการดำเนินการตรวจเชิงรุก	๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ๓. นายอำเภอทุกอำเภอ
๒	ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ ๑๘/๒๕๖๔ ได้กำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น ๑๗ จังหวัด และจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (Charming Chiangmai) เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่อง ๔ อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง (Sandbox) ดังนั้น ขอให้นำเสนอแผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทราบอย่างต่อเนื่องด้วย	คณะกรรมการ และคณะทำงานเพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (Charming Chiangmai)
๓	การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของกิจการหรือกิจกรรม โดยการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ได้เสนอขอความเห็นชอบแนวทางมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) (ร่าง) คณะทำงานตรวจประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร และแผนปฏิบัติการ ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ โดยให้ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ สามารถเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม และเสนอคำสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานฯ พร้อมทั้งเสนอประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อให้สถานประกอบการ/กิจการ/กิจกรรมสามารถปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การประเมินตนเองและการตรวจประเมินโดยคณะทำงาน	ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
๔	ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบให้จัดตั้ง Home Isolation (HI) เพื่อรองรับกลุ่มผู้ติดเชื้อ พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ คือ ความไม่เข้าใจและการต่อต้านจากประชาชนในชุมชน จึงขอให้อำเภอและเทศบาลนครเชียงใหม่หารือกับ สสอ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ยอมรับระบบ Home Isolation (HI) ซึ่งมีความจำเป็นต่อกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	๑. นายอำเภอทุกอำเภอ ๒. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่